

ภท.ป้องกันคน แคนแยะโควิด

‘ตุ’ตัดปัญหาขัดแย้งปชป. ฉีกคำสั่งรมต.คุมจังหวัด

ภูมิไไทยป้อง ‘อนุทิน’ เป็นแคนแยะโควิด
ฝาก‘ลุงตุ’คิดให้ดี ใครคือขุนศึกร่วมรบตั้งแต่
แรก เดือนอย่าให้ผู้ไม่หวังดีเป่าหูให้แตกแยก
ขณะที่ ‘เสี่ยหนู’ □ อ่านต่อหน้า 10

●ป้องกันคน ต่อจากหน้า 1

ป้อนคำหวาน นายกรัฐมนตรีอำนาจแก้โควิด เป็นเรื่องดีมาก งานเดินหน้าไว-มีประสิทธิภาพ ‘บิ๊กป้อม’ ตั้ง ‘ธรรมนัส’ คุมศูนย์ฉุกเฉิน หลังประชารัฐ เปิด 30 คู่สายช่วยชาวบ้าน นายกฯยอมอดยให้ปชป. เช่นยกเลิกคำสั่งแบ่งงานรมต.คุมพื้นที่ กลับไปใช้คำสั่งปี 63 ‘ชวน’ และส.ส.ฉีกวัคซีน กั้นโควิด รับประชุมสมัยสามัญนัดแรก 27 พ.ค.

‘ชวน’สั่งฉีกวัคซีนส.ส.-รับเปิดสภา

เมื่อวันที่ 29 เม.ย. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดสมัยประชุมสามัญในวันที่ 22 พ.ค.นี้ ว่า ทราบว่าขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้กระจายวัคซีนฉีดให้กับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าเป็นส่วนใหญ่แล้ว จึงเห็นว่า ส.ส.ทุกคนควรมีโอกาสฉีดวัคซีน โดยจะให้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับส.ส.ที่ไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้ ได้มีโอกาสฉีดวัคซีน เมื่อเปิดประชุมสภา ส.ส.จะได้มาประชุมโดยไม่ต้องกังวล เพราะที่จัดให้ฉีดวัคซีนที่รพ.บาราศนราศุนั้น ส.ส.ส่วนใหญ่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไป

“เมื่อเปิดสมัยประชุม ส.ส.จะต้องทำงาน เนื่องจากมีพ.ร.ก. 2 ฉบับรออยู่ และร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาตามกรอบเวลาของสำนักงานงบประมาณ เดิมจะเริ่มประชุมวันที่ 26 พ.ค.แต่ตรงกับวันวิสาขบูชาซึ่งเป็นวันหยุด คาดว่าน่าจะเริ่มประชุมได้วันที่ 27 พ.ค. และคงต้องพิจารณาพ.ร.ก. 2 ฉบับก่อนแล้ว ต่อด้วยการพิจารณาร่างพ.ร.บ. งบประมาณปี 2565” นายชวน กล่าว

นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า คนได้ทำหน้าที่จนถึงเลขาธิการพรรคการเมืองแต่ละพรรคแล้ว เพื่อสอบถามความต้องการของ ส.ส.ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนในพื้นที่แต่ละจังหวัด ซึ่งขณะนี้ มีส.ส.ได้รับการฉีดวัคซีนที่รพ.บาราศนราศุนเพียง 180 คน จาก 487 คน จึงอยากให้ ส.ส.ไปเข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนเปิดสมัยประชุมสภาสามัญปลายเดือนพ.ค.นี้ เพื่อลดความเสี่ยงและให้รัฐสภาเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อโควิด

‘สุกษัย’ตัดพ้อ ‘อนุทิน’ แยะรับบาป

นายสุกษัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) โพสต์เฟซบุ๊กว่า Without prejudice นาที่นี้ “ชายเสี่ยว” ที่ยื่น “โคดเดี่ยว” ในหมู่บ้านกระสุนตก ลงหนีไม่

พ้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข (สธ.) ที่โดนจัดหนักจัดเต็ม ถูกจับเป็น “แพะ” บูชายัญ จากสถานการณ์โควิด-19 ทันทีที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อคิดขึ้นไปถึงพันจนทะลุสองพันกว่า บาปทุกอย่างก็ตกอยู่ที่ “เสี่ยหนู” ทั้งๆ ที่เมื่อมีการระบาดในสถานบันเทิงรอบนี้ กระทรวงมหาดก็เสนอมาตรการป้องกัน และคาดการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อว่าหากไม่มีการจัดการใดๆ หลังสงกรานต์จะเกิดอะไรขึ้นเอาไว้แล้ว ทว่าเหตุผลทาง “เศรษฐกิจ” นำ “สุขภาพ”

ในเวลาที่คุณทั่วไปกำลังพักผ่อนช่วงวันหยุดยาว ทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ภายใต้การนำของ “หมอหนู” จึงต้องทำงานที่ “หนัก” อยู่แล้วให้ “หนักขึ้นไปอีก” เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น วัคซีนก็ยังต้องหา วางแผนการฉีดเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ จนเมื่อเกิดภาวะ “ไฟแดง” ผู้ติดเชื้อสูงเกือบเหยียบ 3 พัน มีผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เตียง มีผู้เสียชีวิต คนบางกลุ่มก็ชี้ว่าเป็นความผิดของ “อนุทิน” รับผิดชอบเต็มเปี่ยมลงชื่อจับไล่พ้นจาก “เก้าอี้” เพื่อระบายอารมณ์ และหวังผลทางการเมือง

ปัญหาการจัดส่งผู้ป่วยการจัดหาเตียง “มีจริง” ตัว “เสี่ยหนู” ก็ยอมรับ และแก้ไขด้วยการตั้งศูนย์แรกรับ ส่งต่อผู้ป่วยแบบไม่ปริปากถึงเรื่องราวเชิงลึกใดๆ แม้เห็นกันชัดๆ อยู่แล้วว่า “ปัญหานี้” เกิดขึ้นเพียงพื้นที่ กทม. ซึ่งไม่อยู่ในอำนาจเต็มของ สธ. ถามว่า 76 จังหวัดที่มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทำไม่ไม่มีปัญหาแบบนี้ ถ้าตอบจึงอยู่ในคำถาม

ฝาก ‘ลุงตุ’ คิดให้ดีใครคือขุนศึก

นายสุกษัยระบุว่า ที่ผ่านมามีที่ “เสี่ยหนู” ทำลงไม่ได้ที่สุด ถูกใจทุกคนที่สุด แต่การทำงานที่หนักกับทีม สธ.จนทำให้ไทยประคองประเทศสถานการณ์สู้กับโควิด-19 มาได้จนถึงวันนี้ การจัดหาวัคซีนซิโนแวคด้วยคอนเนกชั่นส่วนตัว เต็มใจฉีกกระเป๋าถ้าจะทำให้จัดส่งเร็วขึ้น การวางแผนจัดหาวัคซีนที่ไทยไม่เข้าร่วมโคแวกซ์ ซึ่งวันนี้ชัดเจนแล้วว่าโคแวกซ์ไม่สามารถจัดหาวัคซีนให้ได้ตามที่ตกลงไว้ แต่ไทยมีสยามไบโอไซแอนซ์ ที่ผลิตวัคซีนได้ภายในประเทศของเราเอง ยาฟ้าวิปริตเวอร์ชันที่มีอยู่ในสต็อก คนคนนี้ไม่มี “เกร็ด” เลยหรือ

ตรงนี้มีผิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง คาดว่าประมาณสัปดาห์หน้ากระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานคงจะเรียบร้อย โดยเราจะนัดหมายให้มีการลงนามร่วมกันในการยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช.ก่อนจะนัดกันไปยื่นร้องร่วมกัน

ก.ก.แนะ7มาตรการเยียวยาพิษโควิด

วันเดียวกัน พรรคก้าวไกล (ก.ก.) เปิดตัว ศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต หรือ Think Forward Center โดยมี นายเศรษฐ์ สุขกานันต์ อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผอ.ศูนย์ เพื่อรับฟัง ศึกษา วิจัย และออกแบบนโยบายพัฒนาประเทศไทย ระยะยาว

นายเศรษฐ์กล่าวว่า จากวิกฤตโควิด ทำให้สถานการณ์ขณะนี้ไม่ต่างกับการล็อกดาวน์เศรษฐกิจยุคชะงัก ประชาชนเดือดร้อน ศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต ในนามสถาบันนโยบายสาธารณะ (Think Tank) ของพรรคก้าวไกล จึงมีข้อเรียกร้องถึงรัฐบาล ดังนี้ 1.รัฐต้องพยุงการจ้างงาน โดยจ่ายเงินสนับสนุนเพื่อช่วยองการจ้างงานในอัตรา 30% ของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 3,500 บาท/คน/เดือน เป็นเวลา 3 เดือน และช่วยสนับสนุนเงินเพื่อองการจ้างงานไม่เกิน 100 คน/สถานประกอบการ โดยมีเงื่อนไขไม่ปรับลดคนออก ซึ่งผู้ได้รับประโยชน์มีประมาณ 17 ล้านคน ใช้งบ 100,000 ล้านบาท

2.รัฐต้องชดเชยการว่างงาน ที่มาจาก

ประกาศคำสั่งของรัฐ โดยไม่นำเงินกองทุนประกันสังคมจ่ายเงินชดเชยว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย 3.จ่ายชดเชยโดยตรงให้กับผู้ประกอบการที่ต้องถูกสั่งปิดกิจการโดยคำสั่งรัฐ 4.จ่ายเงินเยียวยาผลกระทบสำหรับผู้ที่อยู่ 18 ปีขึ้นไป 3,000 บาท/เดือน เป็นเวลา 2 เดือนทันที โดยมีผู้ได้รับประโยชน์ 50 ล้านคน ใช้งบ 300,000 ล้านบาท 5.นำมาตรการ Asset Warehousing มาประยุกต์ใช้สำหรับหนี้ครัวเรือน เช่น การยืดระยะเวลาการไถ่ถอน การลดอัตราดอกเบี้ย และการมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 3 เดือนสำหรับสถานชานานุบาลและสถานชานานุเคราะห์ และมีมาตรการพักทรัพย์พักหนี้สำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย

6.ให้สินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้ผู้ปกครองนำใบเสร็จค่าบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษ้อื่น รวมถึงค่าอินเตอร์เน็ต มาขอผู้เงินแบบปลอดดอกเบี้ยตลอดปี 2564 ที่ธนาคารของรัฐ เริ่มให้สินเชื่อผู้และคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำในปี 2565 เป็นต้นไป 7.สนับสนุนงบการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ทางการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนแบบทางไกลหรือออนไลน์ ในวงเงิน 1,500 บาท/ภาคการศึกษา และภาครัฐควรประสานกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และภาคธุรกิจโทรคมนาคม ให้บริการในค่าบริการที่ต่ำที่สุด